

Niềm vui đường mới

Xác định "giao thông đi trước mở đường", thời gian qua, huyện Đông Hưng đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường tạo trục kết nối, làm "đòn bẩy" thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.53, từ quốc lộ 10 đến cầu Lan, xã Đông Vinh đến đường ĐT.396B xã Đông Kinh, giai đoạn 1 có chiều dài 4,6km chạy qua hai xã Đông Động và Hà Giang đã được hoàn thiện đúng tiêu chuẩn, tiến độ. Mong ước bấy lâu nay thành hiện thực, nhân dân các

xã có đường mới chạy qua phần khởi từ nguyên góp công, góp của lấp đặt hệ thống điện thấp sáng, trồng cây ven đường, vệ sinh thường xuyên để đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bà Phạm Thị Kim Thanh, xã Hà Giang chia sẻ: Có con đường mới rộng, sáng, giao thông vận chuyển hàng hóa, nhất là sản phẩm thóc, mít, chiếu cói của địa phương đi các nơi tiêu thụ, hàng hóa các nơi chuyển về xã thuận tiện hơn trước. Từ khi có đường mới, có điện chiếu sáng, bà con tích cực đi bộ vào sáng sớm và buổi tối để rèn luyện sức khỏe, các vụ va chạm, tai nạn giao thông cũng giảm rõ rệt.

Những năm qua, huyện Đông Hưng luôn quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. 3 năm qua, huyện đã tiến hành cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn trên 19km đường huyện với tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng; nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng như đường liên xã Chương Dương - Đông Phú giai đoạn 2; đường liên xã Đông Phú - Minh Châu cũ; đường ĐT.54 giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3; đường ĐT.55 đoạn từ quốc lộ 10 đến Đò Môm xã Đông Cường; đường ĐT.47 đoạn xã Thăng Long; đường cứu hộ, cứu nạn xã Đông Quan và xã Đông Hoàng từ quốc lộ 39 đến đê tả Trà Lý; cầu Tè xã Đò Lương, cầu Mã Dài xã Đông Phong, cầu Khẩu xã Đông Vinh... Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên 100km đường huyện, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh



Đường cứu hộ, cứu nạn xã Đông Quan được mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.



Cầu Lan xã Đông Vinh được xây mới thay cho cây cầu cũ đã xuống cấp.

đó, việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống giao thông liên xã, liên thôn tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt. Ông Tống Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Đông Quan chia sẻ: Sau nhiều năm kiến nghị vì đường xuống cấp nghiêm trọng, con đường cứu hộ từ đê tả Trà Lý chạy qua địa phận xã nối với đường 39B đã được đầu tư mở rộng, bê tông hóa, hoàn thành đưa vào phục vụ bà con trong và ngoài xã đi lại. Từ khi đường mới được mở, chúng tôi không còn phải chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm xảy ra như trước. Nỗi lo ban đêm phải đi lại trên con đường xuống cấp, không điện sáng không còn nữa vì sau khi đường được bê tông

hóa, xã kêu gọi con em xa quê, vận động nhân dân ven đường đóng góp, hỗ trợ kinh phí lắp đặt điện chiếu sáng. Con đường này giờ đã trở thành trục kết nối chính giữa Đông Quan với các xã ven đê, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi có bão lũ xảy ra. Hiện nay, ngoài các tuyến đường tỉnh quy hoạch, triển khai mới trên địa bàn, huyện đã quy hoạch một loạt tuyến đường mới để tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, mang tính kết nối cao; đồng thời, ban hành chủ trương vận động nhân dân hiến đất và cơ chế khuyến khích trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo các tuyến đường. Trong đó có một số dự án quan trọng như

dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT.53 đoạn từ quốc lộ 10 đến cầu Lan xã Đông Vinh; dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT.53 đoạn từ cầu Lan xã Đông Vinh đến đường ĐT.396B xã Đông Kinh; dự án đường cứu hộ, cứu nạn từ quốc lộ 39 đến đê tả Trà Lý qua xã Phú Châu, xã Trọng Quan... Ông Phạm Văn Đảo, Chủ tịch UBND xã Đông Kinh cho biết: Xã Đông Kinh ít trục đường lớn chạy qua, việc đi lại, tiêu thụ nông sản của bà con khó khăn. Vừa qua, huyện triển khai thi công đường ĐT.53 chạy qua xã có chiều dài 1,4km, cán bộ, nhân dân rất phấn khởi. Qua tuyến truyền, vận động, 56 hộ có đất nông nghiệp và 1 hộ có đất thổ cư cần thu hồi để phục vụ làm đường đều đã cơ bản

đồng thuận giao đất, công trình trên đất cho nhà thầu triển khai thi công dự án. Dự kiến tháng 10/2024 đường hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội cho xã phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để các tuyến đường đang triển khai hoàn thành sớm, nhận bàn giao mặt bằng là các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương tổ chức thi công. Ông Vũ Xuân Điển, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tiến Hải cho biết: Hàng ngày, Công ty tập trung 4 - 5 máy các loại với khoảng 20 công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm đúng chất lượng, an toàn. Hiện nay, huyện Đông Hưng đang đón sức triển khai thực hiện đầu tư các dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiến độ thi công theo hợp đồng và hồ sơ đồ án thiết kế đã được thẩm định phê duyệt. Đơn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, về vốn để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình chuyển tiếp sang năm 2024.

Về Đông Hưng hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước thực tế mới của những con đường được trải bê tông rộng rãi, sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, có những đoạn đường do chính người dân tự nguyện hiến đất, góp công. Những con đường mới như nối dài thêm niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

THU HIỀN

THÁI THỤY

Các cơ sở chế biến thủy sản sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường tết

Thời điểm này, các cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường tết.



Các cơ sở sản xuất hải sản khô ở Thái Thụy tranh thủ những ngày trời nắng phơi cá.

Đến thị trấn Diêm Điền những ngày này, chúng tôi thấy không khí sản xuất của các cơ sở chế biến thủy sản rất nhộn nhịp, tàu cá tập nập cập bến Vinh Trà vận chuyển cá, tôm... đưa vào các cơ sở chế biến. Hiện thị trấn Diêm Điền là địa phương có nhiều cơ sở chế biến thủy sản nổi tiếng ở Thái Thụy với các loại sản phẩm như mắm các loại, tôm khô, cá khô, mực khô...

ngoài tỉnh. Trung bình 1 tháng gia đình tôi thu mua và xuất bán khoảng 2 tấn thủy sản, dự tính vào dịp tết như cầu tăng 2 - 3 lần. Do vậy, để bảo đảm chất lượng các mặt hàng tươi ngon, gia đình tôi đã đầu tư 1 kho đông lạnh để bảo quản.

Trên địa bàn thị trấn Diêm Điền có hơn 40 cơ sở thu mua và chế biến thủy sản, kinh doanh theo hình thức hộ gia đình. Thời điểm này, các hộ đang tập trung vào đóng gói các sản phẩm để kịp vận chuyển đến các cửa hàng, đại lý, phân phối trong và ngoài tỉnh phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để tăng sức cạnh tranh, các cơ sở sản xuất và chế biến ở đây đã quan tâm đến việc cải tiến đa dạng mẫu mã, hình thức cho sản phẩm; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất.

Sẵn sàng cho các đơn hàng tết, cơ sở chế biến nước mắm truyền thống Hương Mùng, thị trấn Diêm Điền đang tất bật đóng chai hơn 200 lít nước mắm cho khách hàng. Vừa đóng nước mắm vào chai, bà Lê Thị Thu

Hương, chủ cơ sở tâm sự: Gia đình tôi có nghề làm nước mắm và mắm tôm gia truyền, được rất nhiều khách hàng tin dùng. Để đáp ứng đủ, kịp thời các đơn hàng thì trước tết khoảng 30 ngày tôi tiến hành chất lọc mắm cá các loại đã ủ đủ thời gian (2 năm) để tích trữ trong các chum lớn. Trong quá trình sản xuất, tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, từ khâu lựa chọn nguồn cá tươi không qua ướp đá, thời gian phơi đảo mắm dưới ánh nắng mặt trời, giúp cho cá chín đều, dậy mùi hương. Nhờ đó, nước mắm Hương Mùng có hương vị đặc trưng, thơm ngon, màu sắc đẹp, an toàn thực phẩm, được thị trường ưa chuộng. Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, gia đình tôi đã chuẩn bị hơn 2.000 lít nước mắm sẵn sàng phục vụ thị trường tết với giá bán 40.000 - 180.000 đồng/lít.

Ngoài thị trấn Diêm Điền, trên địa bàn huyện Thái Thụy còn có hơn 80 cơ sở chế biến thủy sản ở các xã: Thụy Xuân, Thụy Hải, Thụy Trường... Các cơ sở này cũng đang tất bật chuẩn

bị hàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Theo một số tiểu thương, giá các mặt hàng thủy sản đang ở mức ổn định. Cụ thể: mực ống tươi từ 140.000 - 300.000 đồng/kg; tôm sú tươi 400.000 - 500.000 đồng/kg; cá thu 140.000 - 200.000 đồng/kg; tôm nõn khô 600.000 - 700.000 đồng/kg; chả mực 200.000 - 400.000 đồng/kg... Bà Tô Thị Hoài, thôn Quang Lang Đoàn là một trong 20 hộ làm nghề chế biến thủy sản ở xã Thụy Hải cho biết: Thời điểm gần tết, khách hàng nhiều nơi đã đến cơ sở đặt hàng cả đũa khô với số lượng lớn. Năm nay, cá đuối khô vẫn giữ giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Hiện cơ sở đang đẩy mạnh sản xuất để kịp giao hàng cho khách đã đặt hàng và tích trữ bán ngoài tết. Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu sơ chế. Sản phẩm sau khi hoàn thành cũng được đóng gói, ghi nhãn mác rõ ràng.

Theo thống kê, huyện Thái Thụy có 454 phương tiện khai thác thủy sản. Năm 2023, sản lượng khai thác ước đạt 64.155 tấn, giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 2.126 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện đã có 6 sản phẩm chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và nhiều sản phẩm khác cũng đang hướng tới chuẩn OCOP. Những mặt hàng chế biến thủy sản đặc trưng ở Thái Thụy là nước mắm sông Diêm cốt cá nhám của Công ty Cổ phần Dũng Thành Trung (Thái Thụy); cá cơm Hồng Ngọc của hộ kinh doanh Nguyễn Đình Tuyên (Thụy Xuân); nước mắm Minh Phú Diêm Điền, ngao, đơn sạch Cồn Đen của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú; cá nướng Hoa Hương (Thái Xuyên)... đều là những sản phẩm có chất lượng, có giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản đều đang chuẩn bị nguồn hàng sẵn sàng phục vụ thị trường tết. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thời gian tới các cơ sở cần đẩy mạnh quảng bá chất lượng, xây dựng thương hiệu các mặt hàng thủy sản của địa phương. Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký thương hiệu, cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm, mở rộng sản xuất kinh doanh... cần được quan tâm thực hiện.

NGUYỄN THẨM

Hiệu quả sản xuất vụ đông ở xã Quang Trung

Hiện nay, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân xã Quang Trung (Kiến Xương) đang tích cực thu hoạch cây vụ đông, hiệu quả đạt được cao hơn nhiều so với cây lúa.

Ông Bùi Văn Liễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quang Trung cho biết: Vụ đông năm nay, toàn xã trồng 220ha, trong đó 138ha là các loại cây rau màu như su hào, bắp cải, súp lơ; hơn 28ha dưa, bí; trên 22ha khoai tây, khoai lang; 15ha ngô và trên 16ha đậu đỗ các loại... HTX thường xuyên tuyên truyền tới người dân về kỹ thuật trồng rau an toàn, sử dụng các loại phân bón hữu cơ phù hợp với từng loại cây bảo đảm chất lượng, hiệu quả; cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách, đúng thời gian quy định. Vì thế, sản phẩm bà con thu hoạch đến đầu đều được thu mua ngay tới đó. Để khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây vụ đông, ngoài hỗ trợ hạt giống rau màu, khoai tây giống của cấp trên, HTX cũng liên kết sản xuất với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá 14.000 đồng/kg ngô, 9.000 đồng/kg đậu tương rau. Theo đánh giá của người dân, mặc dù giá bán rau năm nay không cao như năm ngoái nhưng bình quân cũng thu lãi từ 4 - 6 triệu đồng/sào.

Bà Vũ Thị Liên, thôn Trà Đông cho biết: Mặc dù đã 75 tuổi nhưng năm nào tôi cũng trồng vụ đông và chưa bao giờ có ý định bỏ ruộng. Năm nay gia đình trồng 5 sào, chủ yếu là su hào, súp lơ, cải bẹ, hành, tỏi, khoai tây. Từ đầu vụ tới giờ tôi bán bình quân từ 5.000 - 7.000 đồng/củ su hào, từ 5.000 - 8.000 đồng/cây súp lơ, từ về khoảng 6 triệu đồng/sào. Cứ thu lúa này tôi lại trồng lúa khác, tính bình quân cả vụ đông tôi thu về hàng chục triệu đồng. Vì thế, một năm tôi chỉ cấy 1 vụ lúa, trồng từ 2 - 3 vụ rau màu.

Ở ruộng bên cạnh, ông Vũ Văn Thư cho biết: Nhà tôi năm nào cũng trồng 4 sào rau màu, chủ yếu là su hào, súp lơ, cải tau, sa lát. Đây là những loại rau thường hay bị sâu ăn là nên phải chăm sóc đúng kỹ thuật để rau có mã đẹp, mang lại giá trị cao. Hàng ngày, sản phẩm có đến đầu, tôi mang đi chợ Gốc bán đến đó. Mỗi ngày đi chợ về chúng tôi cảm thấy trong tay 500.000 đồng, đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi.

Chia sẻ về quá trình sản xuất cây vụ đông của mình, bà Nguyễn Thị Lan, thôn Thượng Phúc cho biết: Vụ đông năm nay tôi trồng 7 sào ngô, su hào, bắp cải, hành, tỏi, dưa chuột, đậu tương rau. Do trồng sớm và thời gian trồng lệch nhau nên từ đầu tháng 10 tới giờ

ngày nào tôi cũng có rau mang đi chợ bán. Là người trồng rau diện tích lớn ở thôn và cũng là người trồng có uy tín, chỉ dùng thuốc sinh học để phòng, trừ sâu bệnh và thực hiện đúng thời gian cách ly nên rau của gia đình có rất nhiều người đặt hàng. Từ đầu vụ tới giờ, tôi đã thu về hơn 20 triệu đồng từ bán rau, dự tính tới cuối năm tôi thu về hơn 20 triệu đồng nữa. Trồng cây vụ đông, ngoài trừ bất lợi từ thời tiết thì không có gì khó khăn mà quan trọng nhất là người trồng phải chịu khó, siêng năng, bám ruộng ắt sẽ cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Mặc dù giá bán rau năm nay thấp hơn một năm nhưng người trồng vẫn có lãi, đó là điều chúng tôi phấn khởi nhất.

Tích cực trồng cây vụ đông, luân canh nhiều vụ đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Quang Trung. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,9%. Thời gian tới, HTX SXKD DVNN xã sẽ tiếp tục liên kết sản xuất, tìm kiếm đầu ra cho nông sản; tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, nhất là quản lý tốt khâu chăm sóc, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm cung cấp nguồn thực phẩm tươi, sạch cho người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

THU THỤY



Người dân thôn Trà Đông, xã Quang Trung thu hoạch vụ đông.